

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 24 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 24 năm 2017.

1. Chuẩn hóa về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm của cán bộ NHTM theo vị trí chức danh/ Phạm Xuân Hòe// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2017 .- Tr. 14 – 16

Tóm tắt: Để một ngân hàng phát triển chuyên nghiệp và bền vững thì cần có 3 trụ cột luôn được tăng cường đó là: Vốn - Công nghệ - Nguồn nhân lực. Vốn có thể kêu gọi được trên thị trường; Công nghệ (bao gồm sản phẩm trên nền tảng công nghệ hiện đại) có thể dùng tiền để đầu tư khi đã có tiềm lực về tài chính, nhưng về trụ cột con người thì tất yếu phải luôn được đào tạo, cập nhật các kiến thức chuyên môn và kỹ năng về quản lý ở các nấc thang trong vị trí công việc của từng mảng nghiệp vụ mà đặc thù của ngân hàng đó cần có. Bài viết chia sẻ về khung kiến thức và kỹ năng rất cần được chuẩn hóa cho các chức danh quản lý trong hệ thống một NHTM để độc giả tham khảo, xây dựng khung kiến thức, kỹ năng cho các chức danh quản lý của NHTM một cách phù hợp.

Từ khóa: Nguồn nhân lực; Cán bộ; Năng lực; Ngân hàng thương mại

2. Giải pháp phát triển hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở tại Việt Nam/ Lê Đình Hạc, Hà Mạnh Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2017 .- Tr. 17 – 22

Tóm tắt: Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, đến nay sau 17 năm hoạt động, Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có được những bước tiến lớn, vững vàng với vai trò là một kênh huy động vốn trung và dài hạn cho việc phát triển kinh tế đất nước, tăng trưởng về quy mô, thu hút sự quan tâm của công chúng đầu tư đối với TTCK, mặc dù nền kinh tế trong nước và thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong quá trình phát triển đó, Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở có vai trò quan trọng trong việc huy động vốn, đa dạng hóa hoạt động của NHTM và phát triển của TTCK Việt Nam. Bài viết đề cập về thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động Quỹ đầu tư (QĐT) chứng khoán dạng mở ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Giải pháp phát triển; Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở

3. Ứng dụng hiệu quả các công cụ đo lường rủi ro của công ty chứng khoán/ Lê Thu Hằng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2017 .- Tr. 23 – 25

Tóm tắt: Công ty chứng khoán là tổ chức trung gian tài chính quan trọng, thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán. Công ty luôn phải đối mặt với các rủi ro trọng yếu, bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động. Công ty chứng khoán muốn phân tích, đánh giá được các rủi ro trong quá trình hoạt động thì cần sử dụng hiệu quả các công cụ đo lường rủi ro, từ đó có biện pháp xử lý rủi ro, giúp công ty hoạt động an toàn, hạn chế tổn thất về vốn.

Từ khóa: Công cụ đo lường rủi ro; Công ty chứng khoán

4. Giải pháp quản lý vốn lưu động tại các doanh nghiệp ngành thủy sản Việt Nam/ Nguyễn Thị Tuyết Nga// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2017 .- Tr. 26 – 30

Tóm tắt: Quản lý vốn lưu động là một thành phần rất quan trọng của tài chính doanh nghiệp vì vậy bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của quản lý vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp về việc quản lý vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thủy sản.

Từ khóa: Vốn lưu động; Hiệu quả hoạt động; Thủy sản; Việt Nam

5. Đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam/ Trần Quốc Khánh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2017 .- Tr. 31 – 34

Tóm tắt: Nông nghiệp công nghệ cao là một xu thế tất yếu của mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên để có thể ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cần có các điều kiện tiên quyết như: Khả năng tài chính, khả năng tiếp thu và ứng dụng, trình độ khoa học công nghệ và cơ chế chính sách. Trong các điều kiện trên đây thì khả năng tài chính của một quốc gia và các cơ sở sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Vì vậy, để có thể phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam cần có các giải pháp nhằm huy động và sử dụng vốn cho quá trình phát triển đó... Trong quá trình thực hiện nông nghiệp công nghệ cao cần phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nói chung và các giải pháp huy động và sử dụng vốn, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế, địa phương và cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Từ khóa: Nông nghiệp công nghệ cao; Đầu tư; Giải pháp vốn

6. Thực tiễn công tác cung ứng tiền mặt của Ngân hàng Trung ương các nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Phạm Bảo Lâm// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 24/2017 .- Tr. 35 – 39

Tóm tắt: Với chức năng phát hành tiền, Ngân hàng Trung ương (NHTW) có mục tiêu cung ứng tiền mặt đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế với cơ cấu mệnh giá, khả năng chống

giả và độ bền hợp lý, đảm bảo đồng tiền trong lưu thông sạch, đẹp nhằm duy trì niềm tin của công chúng vào đồng tiền pháp định.

Từ khóa: Cung ứng tiền mặt; Tiền mặt; Ngân hàng Trung ương

Trung tâm Thông tin Thư viện